

LỆNH YÊU CẦU TỔ CHỨC CUỘC BẦU CỬ TRÁI PHIẾU TÒA NHÀ HỌC ĐƯỜNG

TIÊU BANG TEXAS §
CÁC QUẬN HARRIS, FORT BEND VÀ WALLER §
KHU HỌC CHÁNH ĐỘC LẬP KATY §

XÉT THẤY RẰNG, Ban Quản Trị ("Ban Quản Trị") của Khu Học Chánh Độc Lập Katy ("Hoc Khu") có quyền phát hành các trái phiếu theo qui định của Chương 45, Bộ Luật Giáo Dục Texas; và XÉT THẤY RẰNG, Ban Quản Trị xác định rằng việc yêu cầu tổ chức và tiến hành một cuộc bầu cử để có được sự phê chuẩn của cử tri cho việc phát hành các trái phiếu đó là cần thiết và phù hợp; và

VÌ VẬY, BÂY GIỜ, BAN QUẢN TRỊ KHU HỌC CHÁNH ĐỘC LẬP KATY RA LỆNH:

Mục 1. Yêu Cầu Tổ Chức Bầu Cử; Ngày; Các Cử Tri Hội Đủ Điều Kiện; và Giờ. Một cuộc bầu cử ("Cuộc Bầu Cử") sẽ được tổ chức vào ngày 1 tháng Năm, 2021 ("Ngày Bầu Cử"), có nghĩa là tối thiểu bảy mươi tám (78) ngày kể từ ngày thông qua lệnh này ("Lệnh Bầu Cử"), trong phạm vi và trên toàn bộ ranh giới của Học Khu, trong đó tất cả các cử tri cư dân hội đủ điều kiện của Học Khu sẽ được quyền bỏ phiếu. Theo đây Ban Quản Trị thấy rằng việc tổ chức Cuộc Bầu Cử này vào ngày đó là vì lợi ích công cộng. Giờ mở cửa các địa điểm bỏ phiếu trong Cuộc Bầu Cử sẽ là từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối.

Mục 2. Các Phân Khu Bầu Cử; Các Phòng Phiếu; Quản Trị Viên Bầu Cử và Các Viên Chức. Ngoại trừ những trường hợp được qui định khác trong tài liệu này, các phân khu vào Ngày Bầu Cử được thiết lập, nếu có, cho mục đích tổ chức Cuộc Bầu Cử này và các phòng phiếu được qui định cho các phân khu Bầu Cử này sẽ được trình bày trên **Phụ Lục A** của Lệnh Bầu Cử này. Học Khu bổ nhiệm Justin R. Graham làm Quản Trị Viên Bầu Cử. Các trưởng ban điều hành phân khu và trưởng ban điều hành dự khuyết cho Cuộc Bầu Cử sẽ được bổ nhiệm theo qui định của Bộ Luật Bầu Cử Texas ("Bộ Luật Bầu Cử").

Trong trường hợp Tổng Giám Đốc Học Khu, hoặc người được Tổng Giám Đốc ủy quyền, đôi khi thấy rằng (a) một phòng phiếu qui định sau này sẽ không có sẵn hoặc không phù hợp cho mục đích sử dụng đó, hoặc việc rời địa điểm phòng phiếu đó sẽ có lợi nhất cho Học Khu, hoặc (b) một trưởng ban điều hành hoặc trưởng ban điều hành dự khuyết sau này được bổ nhiệm sẽ không hội đủ điều kiện hoặc không rành để đảm nhận chức vụ, Tổng Giám Đốc Học Khu, hoặc người được Tổng Giám Đốc ủy quyền, theo đây được phép chỉ định và bổ nhiệm bằng văn bản một phòng phiếu, trưởng ban điều hành hoặc trưởng ban điều hành dự khuyết thay thế, và hiệu chỉnh hoặc sửa đổi các phụ lục của Lệnh Bầu Cử này, và thông báo việc đó theo qui định của Bộ Luật Bầu Cử và khi thấy thỏa đáng.

Mục 3. Các Kế Hoạch Đề Nghị. Tại Cuộc Bầu Cử này sẽ đệ trình cho các cử tri cư dân hội đủ điều kiện của Học Khu các kế hoạch đề nghị sau đây ("Các Kế Hoạch Đề Nghị"):

KHU HỌC CHÁNH ĐỘC LẬP KATY - KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ A

BAN QUẢN TRỊ ("BAN QUẢN TRỊ") CỦA KHU HỌC CHÁNH ĐỘC LẬP KATY ("HOC KHU") CÓ ĐƯỢC PHÉP PHÁT HÀNH CÁC TRÁI PHIẾU CỦA HỌC KHU, THEO MỘT HOẶC NHIỀU ĐỢT HOẶC KỶ PHÁT HÀNH, VỚI SỐ TIỀN \$591,368,568 ĐỂ THIẾT KẾ, XÂY DỰNG, MUA LẠI, KHÔI PHỤC, TU BỒ, MỞ RỘNG, CẢI TIẾN, VÀ TRANG BỊ CHO CÁC TÒA NHÀ HỌC ĐƯỜNG MỚI VÀ HIỆN CÓ TRONG HỌC KHU (BAO GỒM CƠ SỞ HẠ TẦNG AN TOÀN VÀ AN NINH CHO CÁC TÒA NHÀ HỌC ĐƯỜNG ĐÓ), MUA CÁC ĐỊA ĐIỂM CẦN THIẾT CHO CÁC TÒA NHÀ HỌC ĐƯỜNG, VÀ MUA CÁC XE BUÝT HỌC ĐƯỜNG MỚI, CÁC TRÁI PHIẾU ĐÓ SẼ ĐÁO HẠN, CHỊU LÃI SUẤT VÀ SẼ ĐƯỢC PHÁT HÀNH VÀ BÁN THEO LUẬT HIỆN HÀNH VÀO THỜI ĐIỂM PHÁT HÀNH; VÀ BAN QUẢN TRỊ CÓ ĐƯỢC PHÉP ÁP DỤNG VÀ CAM KẾT SỬ DỤNG, VÀ CHO ĐỊNH THUẾ VÀ THU CÁC LOẠI THUẾ GIÁ TRỊ TÀI SẢN HÀNG NĂM ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN PHAI ĐÓNG THUẾ TRONG HỌC KHU Ở MỨC THỎA ĐÁNG, MÀ KHÔNG GIỚI HẠN VỀ MỨC THUẾ HAY SỐ TIỀN THUẾ, ĐỂ TRẢ TIỀN GÓC VÀ LÃI CỦA CÁC TRÁI PHIẾU ĐÓ, VÀ CHI PHÍ CỦA BẤT KỶ HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NÀO (BAO GỒM CẢ CÁC HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG ĐÃ KÝ HOẶC ĐƯỢC PHÉP DỰ KIẾN TRƯỚC, LIÊN QUAN ĐẾN CÁC TRÁI PHIẾU NÀY), TẤT CẢ NHƯ ĐƯỢC HIỆN PHÁP VÀ LUẬT PHÁP TIÊU BANG TEXAS VÀ HỢP CHUNG QUỐC HOA KỶ CHO PHÉP HAY KHÔNG?

KHU HỌC CHÁNH ĐỘC LẬP KATY - KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ B

BAN QUẢN TRỊ ("BAN QUẢN TRỊ") CỦA KHU HỌC CHÁNH ĐỘC LẬP KATY ("HOC KHU") CÓ ĐƯỢC PHÉP PHÁT HÀNH CÁC TRÁI PHIẾU CỦA HỌC KHU, THEO MỘT HOẶC NHIỀU ĐỢT HOẶC KỶ PHÁT HÀNH, VỚI SỐ TIỀN \$59,755,242 ĐỂ THIẾT KẾ, XÂY DỰNG, MUA LẠI, KHÔI PHỤC, TU BỒ, MỞ RỘNG, CẢI TIẾN VÀ NÂNG CẤP CÁC HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ MỚI, CƠ SỞ HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ VÀ CÔNG NGHỆ GIẢNG DẠY, CÁC TRÁI PHIẾU ĐÓ SẼ ĐÁO HẠN, CHỊU LÃI SUẤT VÀ SẼ ĐƯỢC PHÁT HÀNH VÀ BÁN THEO LUẬT HIỆN HÀNH VÀO THỜI ĐIỂM PHÁT HÀNH; VÀ BAN QUẢN TRỊ CÓ ĐƯỢC PHÉP ÁP DỤNG VÀ CAM KẾT SỬ DỤNG, VÀ CHO ĐỊNH THUẾ VÀ THU CÁC LOẠI THUẾ GIÁ TRỊ TÀI SẢN HÀNG NĂM ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN PHAI ĐÓNG THUẾ TRONG HỌC KHU Ở MỨC THỎA ĐÁNG, MÀ KHÔNG GIỚI HẠN VỀ MỨC THUẾ HAY SỐ TIỀN THUẾ, ĐỂ TRẢ TIỀN GÓC VÀ LÃI CỦA CÁC TRÁI PHIẾU NÀY, VÀ CHI PHÍ CỦA BẤT KỶ HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NÀO (BAO GỒM CẢ CÁC HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG ĐÃ KÝ HOẶC ĐƯỢC PHÉP DỰ KIẾN TRƯỚC, LIÊN QUAN ĐẾN CÁC TRÁI PHIẾU NÀY), TẤT CẢ NHƯ ĐƯỢC HIỆN PHÁP VÀ LUẬT PHÁP TIÊU BANG TEXAS VÀ HỢP CHUNG QUỐC HOA KỶ CHO PHÉP HAY KHÔNG?

KHU HỌC CHÁNH ĐỘC LẬP KATY - KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ C

BAN QUẢN TRỊ ("BAN QUẢN TRỊ") CỦA KHU HỌC CHÁNH ĐỘC LẬP KATY ("HOC KHU") CÓ ĐƯỢC PHÉP PHÁT HÀNH CÁC TRÁI PHIẾU CỦA HỌC KHU, THEO MỘT HOẶC NHIỀU ĐỢT HOẶC KỶ PHÁT HÀNH, VỚI SỐ TIỀN \$13,842,610 ĐỂ THIẾT KẾ, XÂY DỰNG, MUA LẠI, KHÔI PHỤC, TU BỒ, MỞ RỘNG, CẢI TIẾN VÀ TRANG BỊ CHO MỘT BỂ BƠI TRONG NHÀ CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG HỌC KHU, CÁC TRÁI PHIẾU ĐÓ SẼ ĐÁO HẠN, CHỊU LÃI SUẤT VÀ SẼ ĐƯỢC PHÁT HÀNH VÀ BÁN THEO LUẬT HIỆN HÀNH VÀO THỜI ĐIỂM PHÁT HÀNH; VÀ BAN QUẢN TRỊ CÓ ĐƯỢC PHÉP ÁP DỤNG VÀ CAM KẾT SỬ DỤNG, VÀ CHO ĐỊNH THUẾ VÀ THU CÁC LOẠI THUẾ GIÁ TRỊ TÀI SẢN HÀNG NĂM ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN PHAI ĐÓNG THUẾ TRONG HỌC KHU Ở MỨC THỎA ĐÁNG, MÀ KHÔNG GIỚI HẠN VỀ MỨC THUẾ HAY SỐ TIỀN THUẾ, ĐỂ TRẢ TIỀN GÓC VÀ LÃI CỦA CÁC TRÁI PHIẾU NÀY, VÀ CHI PHÍ CỦA BẤT KỶ HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NÀO (BAO GỒM CẢ CÁC HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG ĐÃ KÝ HOẶC ĐƯỢC PHÉP DỰ KIẾN TRƯỚC, LIÊN QUAN ĐẾN CÁC TRÁI PHIẾU NÀY), TẤT CẢ NHƯ ĐƯỢC HIỆN PHÁP VÀ LUẬT PHÁP TIÊU BANG TEXAS VÀ HỢP CHUNG QUỐC HOA KỶ CHO PHÉP HAY KHÔNG?

KHU HỌC CHÁNH ĐỘC LẬP KATY - KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ D

BAN QUẢN TRỊ ("BAN QUẢN TRỊ") CỦA KHU HỌC CHÁNH ĐỘC LẬP KATY ("HOC KHU") CÓ ĐƯỢC PHÉP PHÁT HÀNH CÁC TRÁI PHIẾU CỦA HỌC KHU, THEO MỘT HOẶC NHIỀU ĐỢT HOẶC KỶ PHÁT HÀNH, VỚI SỐ TIỀN \$11,260,000 ĐỂ THIẾT KẾ, XÂY DỰNG, MUA LẠI, KHÔI PHỤC, TU BỒ, MỞ RỘNG, CẢI TIẾN, TRANG BỊ, SỬA CHỮA VÀ THAY THẾ CÁC CƠ SỞ VẬT CHẤT SẢN VẬN ĐỘNG THỂ THAO TRONG HỌC KHU, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN VỚI CÔNG VIỆC SỬA CHỮA VÀ LÁT LẠI MẶT ĐƯỜNG CHẠY, CHIẾU SÁNG, NÓC NHÀ VÀ KHU VỰC KHẨN ĐÃI KHÔNG MÁI CHE, CÁC TRÁI PHIẾU ĐÓ SẼ ĐÁO HẠN, CHỊU LÃI SUẤT VÀ SẼ ĐƯỢC PHÁT HÀNH VÀ BÁN THEO LUẬT HIỆN HÀNH VÀO THỜI ĐIỂM PHÁT HÀNH; VÀ BAN QUẢN TRỊ CÓ ĐƯỢC PHÉP ÁP DỤNG VÀ CAM KẾT SỬ DỤNG, VÀ CHO ĐỊNH THUẾ VÀ THU CÁC LOẠI THUẾ GIÁ TRỊ TÀI SẢN HÀNG NĂM ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC BẤT ĐỘNG SẢN PHAI ĐÓNG THUẾ TRONG HỌC KHU Ở MỨC THỎA ĐÁNG, MÀ KHÔNG GIỚI HẠN VỀ MỨC THUẾ HAY SỐ TIỀN THUẾ, ĐỂ TRẢ TIỀN GÓC VÀ LÃI CỦA CÁC TRÁI PHIẾU NÀY, VÀ CHI PHÍ CỦA BẤT KỶ HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NÀO (BAO GỒM CẢ CÁC HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG ĐÃ KÝ HOẶC ĐƯỢC PHÉP DỰ KIẾN TRƯỚC, LIÊN QUAN ĐẾN CÁC TRÁI PHIẾU NÀY), TẤT CẢ NHƯ ĐƯỢC HIỆN PHÁP VÀ LUẬT PHÁP TIÊU BANG TEXAS VÀ HỢP CHUNG QUỐC HOA KỶ CHO PHÉP HAY KHÔNG?

Mục 4. Lá Phiếu. Các lá phiếu sẽ tuân thủ quy định của Bộ Luật Bầu Cử và sẽ ghi nội dung sau đây:

KHU HỌC CHÁNH ĐỘC LẬP KATY - KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ A

[] THUẬN) KHU HỌC CHÁNH ĐỘC LẬP KATY PHÁT HÀNH CÁC TRÁI PHIẾU TÒA NHÀ HỌC ĐƯỜNG TRI GIÁ \$591,368,568 CHO CÁC TÒA NHÀ HỌC ĐƯỜNG MỚI, VÀ TU BỒ VÀ MỞ RỘNG CÁC TÒA NHÀ HỌC ĐƯỜNG HIỆN CÓ (BAO GỒM CƠ SỞ HẠ TẦNG AN TOÀN VÀ AN NINH CHO CÁC TÒA NHÀ HỌC ĐƯỜNG ĐÓ), MUA CÁC ĐỊA ĐIỂM CẦN THIẾT CHO CÁC TÒA NHÀ HỌC ĐƯỜNG VÀ XE BUÝT HỌC ĐƯỜNG MỚI VÀ ÁP CÁC KHOẢN THUẾ THỎA ĐÁNG ĐỂ TRẢ TIỀN GÓC VÀ LÃI CỦA CÁC TRÁI PHIẾU ĐÓ. BẮT BUỘC NẾU RÕ ĐỐI VỚI CÁC KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ TRÁI PHIẾU CỦA KHU HỌC CHÁNH THEO QUI ĐỊNH CỦA MỤC 45.003, BỘ LUẬT GIÁO DỤC TEXAS: ĐÂY LÀ MỨC TĂNG THUẾ BẤT ĐỘNG SẢN.

KHU HỌC CHÁNH ĐỘC LẬP KATY - KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ B

[] THUẬN) KHU HỌC CHÁNH ĐỘC LẬP KATY PHÁT HÀNH CÁC TRÁI PHIẾU TÒA NHÀ HỌC ĐƯỜNG TRI GIÁ \$59,755,242 CHO CÔNG NGHỆ MỚI, CƠ SỞ HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ, CÔNG NGHỆ GIẢNG DẠY VÀ ÁP CÁC KHOẢN THUẾ THỎA ĐÁNG ĐỂ TRẢ TIỀN GÓC VÀ LÃI CỦA CÁC TRÁI PHIẾU ĐÓ. BẮT BUỘC NẾU RÕ ĐỐI VỚI CÁC KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ TRÁI PHIẾU CỦA KHU HỌC CHÁNH THEO QUI ĐỊNH CỦA MỤC 45.003, BỘ LUẬT GIÁO DỤC TEXAS: ĐÂY LÀ MỨC TĂNG THUẾ BẤT ĐỘNG SẢN.

KHU HỌC CHÁNH ĐỘC LẬP KATY - KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ C

[] THUẬN) KHU HỌC CHÁNH ĐỘC LẬP KATY PHÁT HÀNH CÁC TRÁI PHIẾU TÒA NHÀ HỌC ĐƯỜNG TRI GIÁ \$13,842,610 CHO MỘT BỂ BƠI TRONG NHÀ CỦA TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ ÁP CÁC KHOẢN THUẾ THỎA ĐÁNG ĐỂ TRẢ TIỀN GÓC VÀ LÃI CỦA CÁC TRÁI PHIẾU ĐÓ. BẮT BUỘC NẾU RÕ ĐỐI VỚI CÁC KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ TRÁI PHIẾU CỦA KHU HỌC CHÁNH THEO QUI ĐỊNH CỦA MỤC 45.003, BỘ LUẬT GIÁO DỤC TEXAS: ĐÂY LÀ MỨC TĂNG THUẾ BẤT ĐỘNG SẢN.

KHU HỌC CHÁNH ĐỘC LẬP KATY - KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ D

[] THUẬN) KHU HỌC CHÁNH ĐỘC LẬP KATY PHÁT HÀNH CÁC TRÁI PHIẾU TÒA NHÀ HỌC ĐƯỜNG TRI GIÁ \$11,260,000 CHO VIỆC SỬA CHỮA VÀ THAY THẾ CƠ SỞ VẬT CHẤT SẢN VẬN ĐỘNG THỂ THAO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN VỚI VIỆC SỬA CHỮA VÀ LÁT LẠI MẶT ĐƯỜNG CHẠY, CHIẾU SÁNG, NÓC NHÀ VÀ KHU VỰC KHẨN ĐÃI KHÔNG MÁI CHE, VÀ ÁP CÁC KHOẢN THUẾ THỎA ĐÁNG ĐỂ TRẢ TIỀN GÓC VÀ LÃI CỦA CÁC TRÁI PHIẾU ĐÓ. BẮT BUỘC NẾU RÕ ĐỐI VỚI CÁC KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ TRÁI PHIẾU CỦA KHU HỌC CHÁNH THEO QUI ĐỊNH CỦA MỤC 45.003, BỘ LUẬT GIÁO DỤC TEXAS: ĐÂY LÀ MỨC TĂNG THUẾ BẤT ĐỘNG SẢN.

Mục 5. Bỏ Phiếu. Máy bỏ phiếu điện tử có thể được sử dụng để tổ chức và tiến hành Cuộc Bầu Cử này vào Ngày Bầu Cử; tuy nhiên, với điều kiện là trong trường hợp việc sử dụng các máy bỏ phiếu điện tử đó không khả thi, Cuộc Bầu Cử có thể được tiến hành vào Ngày Bầu Cử bằng cách sử dụng lá phiếu giấy (trừ khi có quy định khác trong mục này). Máy bỏ phiếu điện tử hoặc lá phiếu giấy có thể được sử dụng cho thủ tục đích thân tới bỏ phiếu sớm (trừ khi có quy định khác trong mục này). Theo quy định của Bộ Luật Bầu Cử Texas, Học Khu sẽ cung cấp ít nhất một hệ thống máy bỏ phiếu tiện dụng cho người khuyết tật tại mỗi phòng phiếu sử dụng trong Cuộc Bầu Cử. Hệ thống máy bỏ phiếu đó sẽ tuân thủ luật pháp Texas và liên bang qui định về việc phải có các hệ thống máy bỏ phiếu cho phép các cử tri bị khuyết tật thể chất bỏ phiếu kín. Lá phiếu giấy có thể được sử dụng cho thủ tục bỏ phiếu sớm qua thư.

Mỗi cử tri muốn bỏ phiếu ủng hộ một Kế Hoạch Đề Nghị sẽ đánh dấu "THUẬN" trên lá phiếu của Kế Hoạch Đề Nghị đó, còn mỗi cử tri muốn bỏ phiếu phản đối một Kế Hoạch Đề Nghị sẽ đánh dấu "CHÔNG" trên lá phiếu có Kế Hoạch Đề Nghị đó. Thủ tục bỏ phiếu sớm sẽ được tiến hành theo quy định của Bộ Luật Bầu Cử.

Mục 6. Bỏ Phiếu Sớm. Ban Quản Trị theo đây bổ nhiệm Quản Trị Viên Bầu Cử làm thủ ký phụ trách bỏ phiếu sớm cho Học Khu. Thủ tục bỏ phiếu sớm, kể cả đích thân tới bỏ phiếu sớm và bỏ phiếu sớm qua thư, sẽ được tiến hành theo quy định của Bộ Luật Bầu Cử.

Thủ tục đích thân tới bỏ phiếu sớm sẽ được tiến hành tại các địa điểm và ngày giờ ghi trong **Phụ Lục B**. Thủ tục đích thân tới bỏ phiếu sớm sẽ bắt đầu từ thứ Hai, ngày 19 tháng Tư, 2021 và kết thúc vào thứ Ba, ngày 27 tháng Năm, 2021.

Đối với các cử tri được quyền bỏ phiếu sớm qua thư theo luật, thư ký phụ trách bỏ phiếu sớm sẽ cung cấp cho mỗi cử tri một lá phiếu cùng với hướng dẫn cách điền lá phiếu cho biết cử tri đó bỏ phiếu "THUẬN" hay "CHÔNG" với từng Kế Hoạch Đề Nghị. Thủ tục này nơi đơn xin lá phiếu và các lá phiếu bầu qua thư có thể gửi đến lá như sau:

Justin R. Graham, Election Administrator
Katy I.S.D., Education Support Complex
6301 South Stadium Lane
Katy, TX 77494

Đơn xin lá phiếu bầu bằng thư phải nhận được trễ nhất là cuối giờ làm việc ngày thứ Ba, 20 tháng Tư, 2021. Cũng có thể gửi đơn xin lá phiếu bầu bằng thư qua email tới evkisd@katyisd.org.

Quản Trị Viên Bầu Cử theo đây được ủy quyền và được chỉ thị bổ nhiệm ban phụ trách bỏ phiếu sớm và các viên chức khác cần thiết để tiến hành thủ tục bỏ phiếu sớm cho Cuộc Bầu Cử.

Mục 7. Tiến Hành Cuộc Bầu Cử. Cuộc Bầu Cử sẽ do Quản Trị Viên Bầu Cử cùng các viên chức bầu cử khác tiến hành, bao gồm các trưởng ban điều hành phân khu và các trưởng ban điều hành dự khuyết hoặc các thư ký do Ban Quản Trị bổ nhiệm, theo qui định của Bộ Luật Giáo Dục, Bộ Luật Bầu Cử, và Hiến Pháp và luật pháp của Tiêu Bang và Hợp Chung Quốc Hoa Kỳ. Chủ Tịch của Ban Quản Trị, Tổng Giám Đốc Học Khu, và những người được Tổng Giám Đốc bổ nhiệm, được phép hiệu chỉnh, thay đổi, sửa đổi và chỉnh sửa Lệnh Bầu Cử này, bao gồm các phụ lục của Lệnh này, nếu thấy cần thiết và phù hợp để tuân theo luật pháp hiện hành của tiêu bang và liên bang, và để thực hiện mục đích của Ban Quản Trị, như được ghi trong Lệnh Bầu Cử này. Quản Trị Viên Bầu Cử sẽ chịu trách nhiệm thiết lập trạm kiểm phiếu trung tâm để tiến hành bỏ phiếu trong Cuộc Bầu Cử này và bổ nhiệm nhân sự cần thiết cho trạm kiểm phiếu đó.

Mục 8. Tài Liệu Bầu Cử Đa Ngôn Ngữ. Đối với các Quận Waller và Fort Bend, tất cả các thông báo, hướng dẫn, và các lá phiếu có liên quan đến Cuộc Bầu Cử này phải được cung cấp cho các cử tri bằng tiếng Anh và Tây Ban Nha, và sẽ có những người có khả năng thông dịch cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha để trợ giúp các cử tri nói tiếng Tây Ban Nha hiểu và tham gia tiến trình bầu cử. Đối với Quận Harris, tất cả các thông báo, hướng dẫn, và các lá phiếu có liên quan đến Cuộc Bầu Cử này phải được cung cấp cho các cử tri bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt và tiếng Hoa, và sẽ có những người có khả năng làm thông dịch tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt và tiếng Hoa để trợ giúp các cử tri nói các ngôn ngữ đó hiểu và tham gia tiến trình bầu cử.

Mục 9. Giao Các Lá Phiếu Đã Bầu; Đếm Phiếu; Kiểm Phiếu; Công Bố Kết Quả. Các lá phiếu sẽ được một hoặc nhiều đội ngũ các viên chức bầu cử đếm theo sự phân công của các trưởng ban điều hành bầu cử, mỗi đội bao gồm hai hoặc nhiều viên chức bầu cử. Sau khi hoàn tất các nhiệm vụ theo qui định của Bộ Luật Bầu Cử, bao gồm việc đếm các lá phiếu đã bầu và kiểm phiếu, trưởng ban điều hành sẽ trình văn bản tài liệu ghi kết quả Cuộc Bầu Cử cho Học Khu, theo qui định của Bộ Luật Bầu Cử. Ban Quản Trị sẽ kiểm phiếu và công bố kết quả của Cuộc Bầu Cử.

Nếu đa số các cử tri cư dân hội đủ điều kiện của Học Khu bỏ phiếu tại Cuộc Bầu Cử này, bao gồm cả những cử tri bỏ phiếu sớm, sẽ bỏ phiếu ủng hộ một Kế Hoạch Đề Nghị, thì việc phát hành và bán các trái phiếu trình bày trong Kế Hoạch Đề Nghị đó sẽ được phép với số tiền tối đa có trong kế hoạch đề nghị, và các trái phiếu sẽ được phát hành và bán theo (các) mức giá và theo các mệnh giá mà Ban Quản Trị thấy là có lợi nhất cho Học Khu.

Mục 10. Huấn Luyện Các Viên Chức Bầu Cử. Chiếu theo Bộ Luật Bầu Cử, một khóa hướng dẫn công khai cho tất cả các viên chức bầu cử và thư ký có thể được tổ chức theo sự sắp xếp hoặc hợp đồng của Quản Trị Viên Bầu Cử.